

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 24 มิถุนายน 2559

เรื่อง	หนังสือพิมพ์
1. สศก.เผยผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้าสินค้าพอใจรูปแบบการให้บริการ ของด่านสินค้าเกษตรชายแดนยุคใหม่	มติชน
2. ปักซีได้มียัมรับปีทองผลไม้ไทย ภัยแล้ง!ลดผลิตทุเรียน-มังคุด ชาวสวนสบช่องแห่ส่งออกนอก	ไทยรัฐ
3. พาณิชย์ชี้'ทุเรียน-มังคุด'ภาคใต้ผลผลิตหดตันราคาพุ่ง	กรุงเทพธุรกิจ
4. ดันไฮสปีดกทม.-เชียงใหม่'ธกส.ย่น15ก.ค.แจกไร่ละพัน	มติชน
5. พาณิชย์ทัวร์วัดค้นอาวุธ 'ต็อกฮิมพศ.เกียร์ว่างค้ายิงโคลงจันทน์ย้อนปี42	ผู้จัดการรายวัน
6. คาดเริ่มจ่ายเงินช่วย'ชาวนา'ก่อน15ก.ค.	กรุงเทพธุรกิจ
7. ตื่นตามเงินทุจริตคินสมาชิก	โพสต์ทูเดย์
8. คลังจีจ่ายชาวนาไร่ละพันก.ค.นี้	โพสต์ทูเดย์
9. ธ.ก.ส.เริ่มจ่ายเงินชาวนา ก.ค.นี้	บ้านเมือง
10. รัฐเร่งแจกเงินชาวนา	ไทยรัฐ
11. ชงไฮสปีดกทม.-เชียงใหม่ดีเดย์กค.ส่งกรม.ไฟเขียว ช่วงแรกแค่'พิษณุโลก' ไร่ละพันแจก15กรกฎ	มติชน
12. คาดเริ่มจ่ายเงินช่วย'ชาวนา'ก่อน15ก.ค.	กรุงเทพธุรกิจ
13. คอถัมภ์ ชาวสัน: OIE ย้ำไทยมาตรฐานระดับโลก	สยามรัฐ
14. ฎีกายกฟ้อง'อดีตส.ส.ยุทธพงศ์'	ข่าวสด

สศก.เผยผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้าสินค้าพอใจรูปแบบการให้บริการของด่านสินค้าเกษตรชายแดนยุคใหม่

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก.ได้ติดตามประเมินผลโครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ได้แก่ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์ ดำเนินการตั้งแต่ปี 2557-2560 เพื่อบูรณาการพัฒนาด่านสินค้าเกษตรชายแดนให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล มีศักยภาพตรวจสอบสินค้าเกษตรที่ส่งออกและนำเข้าประเทศไทย จากการลงพื้นที่ของ สศก. ใน 5 จังหวัด ได้แก่ อ.รัษฎาประเทศ จ.สระแก้ว อ.เชียงแสนและแม่สาย จ.เชียงราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร อ.เมือง จ.หนองคาย และ อ.แม่สอด จ.ตาก ช่วงเดือนเมษายน- พฤษภาคมที่ผ่านมา พบว่า การดำเนินงานของด่านตรวจสอบการส่งออกและนำเข้า ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรน ด่านประเพณี และจุดตรวจตามเส้นทางคมนาคม มีลักษณะแบบบูรณาการร่วมกันทั้งระหว่างด่านด้วยกันเอง และระหว่างด่านกับหน่วยงานภายนอก/หน่วยงานความมั่นคง เช่น ด่านศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง กองกำลังบูรพา หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง

(นรข.) และตำรวจตระเวนชายแดน โดยหากจุดใด ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ด่านใดด่านหนึ่งอยู่ประจำ เจ้าหน้าที่ด่านที่อื่นหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก/หน่วยงานความมั่นคงที่อยู่ประจำจุดนั้นจะช่วยดูแลและแจ้งเจ้าหน้าที่ด่านที่รับผิดชอบเมื่อมีสินค้าส่งออกและนำเข้าที่เกี่ยวข้อง

ผลจากการบูรณาการในการดำเนินงาน ทำให้ผู้ประกอบการส่งออกและนำเข้า และผู้ให้บริการขนส่ง (Shipping) พึงพอใจมากต่อการให้บริการของด่านส่งออกและนำเข้า และตรวจปล่อยสินค้าของด่าน เนื่องจากมีการให้บริการทุกวัน ไม่มีวันหยุด และมีกรให้บริการนอกสถานที่ อาทิ ดำเนินการตรวจสุขภาพโค กระบือ จิตวัดขึ้นติดเบอร์หู และตีตราที่คอกกักของผู้ประกอบการ มีการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ E-movement ของด่านกักกันสัตว์ Fisheries Single Window (FSW) ของด่านตรวจสัตว์น้ำ และ National Single Windows (NSW) ของด่านตรวจพืช มีความสะดวกรวดเร็ว ผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางไปด่าน เพื่อขอใบอนุญาต อีกทั้งยังเห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเอง ซึ่งแจ้งทำความเข้าใจเรื่องต่าง ๆ กับผู้ประกอบการ เช่น การให้ข้อมูลการ

ส่งออกและนำเข้าสินค้าชนิดใหม่ๆ ที่ผู้ประกอบการไม่เคยทำมาก่อน (ปลิงทะเลและส้มเขียวหวาน) การสอนใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ การชี้แจงทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงระบบการอนุญาตจากเอกสาร เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ด่านเพื่อขอความช่วยเหลือและคำแนะนำแก้ไขปัญหาได้ตลอดเวลา

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการภาคเอกชน ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการให้บริการของด่านและส่งเสริมการส่งออกนำเข้าสินค้าเกษตรในระยะต่อไป ควรมีจุด One Stop Services (OSS) หรือ One roof ภายในพื้นที่ด่านพรมแดน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอใช้บริการด้านทั้ง 3 ด้านได้ภายในจุดเดียวกัน และพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละด่านให้มีลักษณะเดียวกัน รวมทั้งเพิ่มเติมความรู้ คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบการส่งออกและนำเข้าของประเทศเพื่อนบ้าน และสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านให้มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตรที่สอดคล้องกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าระหว่างกัน

● ภัยแล้ง!ลดผลิตทุเรียน-มังคุด ● ชาวสวนสบช่องแห่ส่งออกนอก

ปักชื้อโตมยี่มรับปีทองผลไม้ไทย

นายสมชาติ สร้อยทอง รองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงสถานการณ์ผลไม้ภาคใต้ว่า ปีนี้ น่าจะเป็นปีทองสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนและมังคุด เพราะผลผลิตมีน้อยกว่าความต้องการบริโภคเนื่องจากการส่งออกจำนวนมาก และน่าจะดันให้ราคาสูงขึ้นได้ โดยทุเรียนปีนี้ คาดจะมีผลผลิต 226,000 ตัน และมีความต้องการมากถึง 395,000 ตัน ส่วนมังคุดคาดจะมีผลผลิต 104,000 ตัน แต่มีความต้องการถึง 120,000 ตัน

“ทุเรียนและมังคุดของภาคใต้ปีนี้ ราคาน่าจะสูงขึ้น เพราะผลผลิตมีน้อยกว่าความต้องการบริโภค และยิ่งเมื่อผลไม้ภาคตะวันออกหมดแล้ว เหลือแต่ของภาคใต้ ราคาก็จะสูงขึ้นอีก โดยราคาทุเรียนในช่วงต้นฤดูปีนี้ก็โลกร้อน (กก.) ละร้อยกว่าบาท แต่ล่าสุดขณะนี้หมอนทองเกรด AB เฉลี่ย กก.ละ 77-80 บาท ส่วนมังคุด จากจังหวัดระนอง เกรดคละใหญ่ กก.ละ 60-65 บาท เกรดคละเล็ก กก.ละ 30 บาท ซึ่งเกษตรกรพอใจมาก ถ้าเป็นเกรดส่งออก ราคาสูงกว่านี้มาก”

ส่วนเงาะและลองกอง มีความน่ากังวลมากกว่าเพราะผลผลิตมีมากกว่า

ความต้องการบริโภค โดยเงาะคาดจะมีผลผลิตประมาณ 68,000 ตัน ขณะที่มีความต้องการประมาณ 60,000 ตัน และลองกอง คาดปริมาณผลผลิต 72,000 ตัน มีความต้องการเพียง 65,000 ตัน โดยผลผลิตจะทยอยออกตั้งแต่เดือน ส.ค.-ก.ย. โดยกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในภาคใต้เตรียมแผนรองรับแล้ว โดยในช่วงที่ผลผลิตออกมากๆในเดือน ส.ค.

ด้านนายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า จากภาวะความแห้งแล้งในปีที่ส่งผลกระทบต่อไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก จำนวน 4 ชนิด คือ ทุเรียน มังคุด เงาะและลองกอง ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง จันทบุรี และตราด มีผลผลิตลดลง โดยคาดว่าปี 59 จะเหลือผลผลิตรวมทั้ง 4 สินค้า ประมาณ 559,515 ตัน ลดลงจากปี 2558 จำนวน 160,737 ตัน หรือลดลง 22.32% ทั้งนี้ผลผลิตจะออกมากช่วงปลายเดือน พ.ค. โดยผลผลิตที่ลดลงมากที่สุดคือ เงาะ ซึ่งลดลงมากถึง 37.23% เพราะเงาะขาดน้ำสัปดาห์ทิ้งร้างเกือบหมด รองลงมาได้แก่ ทุเรียน ลดลง 17.85% มังคุด ลดลง 14.53% และลองกอง ลดลง 6.64% ตามลำดับ.

พาณิชยชี'ทุเรียน-มังคุด'ภาคใต้ผลผลิตหดตันราคาพุ่ง

พาณิชยชี'ทุเรียน-มังคุด'ภาคใต้ ผลผลิตน้อยกว่าความต้องการ หลังแห่ส่งออก ส่วนเงาะ-ลองกอง ผลผลิตเกินความต้องการเตรียมแผนกระจายสินค้ารองรับ

นายสมชาติ สร้อยทอง รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ผลไม่ภาคใต้ว่า ปีนี้น่าจะเป็นปีทองสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนและมังคุด เพราะผลผลิตมีน้อยกว่าความต้องการบริโภค เนื่องจากมีการส่งออกจำนวนมาก และน่าจะดันให้ราคาสูงขึ้นได้ โดยทุเรียนปีนี้ คาดจะมีผลผลิต 226,000 ตัน และมีความต้องการมากถึง 395,000 ตัน ส่วนมังคุด คาดจะมีผลผลิต 104,000 ตัน แต่มีความต้องการถึง 120,000 ตัน

"ทุเรียนและมังคุดของภาคใต้ปีนี้ ราคาน่าจะสูงขึ้น เพราะผลผลิตมีน้อยกว่าความต้องการบริโภค และยังเมื่อผลไม่ภาคตะวันออกหมดแล้ว เหลือแต่ของภาคใต้ ราคาจะสูงขึ้นอีก โดยราคาทุเรียนในช่วงต้นฤดูปีนี้ก็โลกร้อน(กก.)ละร้อยกว่าบาท แต่ล่าสุดขณะนี้หมอนทองเกรด AB เฉลี่ย

กก.ละ 77-80 บาท ส่วนมังคุดจากจังหวัดระนองเกรดคละใหญ่ กก.ละ 60-65 บาท เกรดคละเล็ก กก.ละ 30 บาท ซึ่งเกษตรกรพอใจมาก ถ้าเป็นเกรดส่งออก ราคาสูงกว่านี้มาก"

ส่วนเงาะและลองกองมีความน่ากังวลมากกว่า เพราะผลผลิตมีมากกว่าความต้องการบริโภค โดยเงาะปีนี้คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 68,000 ตัน ขณะที่มีความต้องการประมาณ 60,000 ตัน และลองกอง คาดปริมาณผลผลิต 72,000 ตัน และมีความต้องการเพียง 65,000 ตัน โดยผลผลิตจะทยอยออกตั้งแต่เดือนส.ค.-ก.ย. อย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในภาคใต้เตรียมแผนรองรับแล้ว โดยในช่วงที่ผลผลิตออกปริมาณราวเดือนส.ค. จะมีการเชื่อมโยงผลผลิตไปยังผู้บริโภคนอกพื้นที่

นอกจากนี้ ยังจะจัดหาสถานที่ให้เกษตรกรระบายผลผลิต โดยเน้นหน่วยราชการต่างๆ เช่น ค่ายทหาร โรงพยาบาล เป็นต้น รวมถึงห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ อีกทั้งจะใช้เครือข่าย

นักธุรกิจของแต่ละจังหวัด หรือ Biz Club ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การสนับสนุน ช่วยเพิ่มทางการกระจายผลผลิตให้ด้วย ขณะเดียวกันจะส่งเสริมให้มีการนำเงาะไปแปรรูปเป็นสินค้าอื่นด้วย สำหรับราคาเงาะ และลองกองปีที่ผ่านมาเฉลี่ยอยู่ที่ กก.ละ 17 บาท และ กก.ละ 15 บาทตามลำดับ

นายประสพชัย พูลเกิด พาณิชยจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ขณะนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคใต้ได้ร่วมกันทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผลผลิตผลไม้ทั้ง 4 ชนิดที่จะออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนส.ค.นี้แล้ว คาดว่า ทุเรียนและมังคุดไม่มีปัญหาราคตกต่ำแน่นอน มีแต่ราคาจะสูงขึ้น ส่วนเงาะและลองกอง ได้ประสานหน่วยงานต่างๆ รวมถึงเครือข่ายนักธุรกิจ เพื่อเตรียมพร้อมกระจายผลผลิตออกไปสู่นอกพื้นที่แล้ว

"สำหรับทุเรียนยังมีปัญหาที่ตัดทุเรียนอ่อน ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ผ่านเกณฑ์สำหรับส่งออก ลังจึงนำมาวางขายข้างทาง ปัญหานี้รัฐบาลให้ความสำคัญมาก เพราะจะทำให้ภาพลักษณ์ทุเรียนไทยเสียหาย ผู้ว่าราชการจังหวัดลงมาเล่นเอง โดยมีการจับดำเนินคดีกับสวนที่ตัดทุเรียนอ่อนมาขายแล้ว มีโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ที่ระบุผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆ จะมีความผิดฐานฉ้อโกง จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนทำให้ปี 2559 คาดว่าจะเหลือผลผลิตในภาคตะวันออกใน 4 สินค้าประมาณ 559,515 ตัน ลดลงจากปี 2558 จำนวน 160,737 ตัน หรือ 22.32% ผลผลิตจะออกมากช่วงปลายเดือนพ.ค. โดยผลผลิตที่ลดลงมากที่สุดคือ เงาะ ซึ่งลดลงมากถึง 37.23% เพราะเงาะขาดน้ำสลับดูทั้งร่วงเกือบหมด รองลงมาได้แก่ ทุเรียน ลดลง 17.85% มังคุดลดลง 14.53 % และลองกอง ลดลง 6.64%

ดันไฮสปีด'กทม.-เชียงใหม่' ฤกส.ยัน15ก.ค.แจกรั้วละพัน

รถไฟไทย-ญี่ปุ่นคืบหน้า เล็งช่วง กทม.-พิษณุโลกก่อน
เตรียมขง ครม.อนุมัติ คาดก่อสร้างได้ในปี'61 'อภิศักดิ์'
ยัน ฐ.ก.ส.เข้มแจกรั้วละพัน (อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 1

ดันไฮสปีด

ไฮสปีดไทย-ญี่ปุ่นจ่อเข้าครม.

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวหลังประชุมร่วมกับนายสีโตมุ ชิโมริะ รองอธิบดีกรมการรถไฟ กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น ที่กระทรวงคมนาคมว่าญี่ปุ่นได้รายงานผลความคืบหน้าผลการศึกษาคืบหน้าไปชั้นกลางของโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะทาง 672 กิโลเมตร (กม.) ซึ่งเป็นความร่วมมือระบบรางไทย-ญี่ปุ่นเพิ่มเติม โดยเห็นว่าไทยควรแบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก ระยะทาง 380 กม. และระยะที่ 2 ช่วงพิษณุโลก-เชียงใหม่ ระยะทาง 292 กม.

นายอาคมกล่าวว่า ญี่ปุ่นเห็นว่าควรจะต้องก่อสร้างระยะที่ 1 ก่อน เนื่องจากให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าการก่อสร้างครั้งเดียวตลอดทั้งเส้นทาง แต่ต้องอยู่บนเงื่อนไขการที่ไทยสามารถนำที่ดินบริเวณสองข้างทางและโดยรอบสถานีมาพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ควบคู่ไปกับการให้บริการเดินรถด้วย คาดว่าญี่ปุ่นจะเสนอผลการศึกษาระดับกลางอย่างเป็นทางการให้ฝ่ายไทยเร็วๆ นี้ ต่อจากนั้นจะนำเสนอผลการศึกษาให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในเดือนกรกฎาคมนี้

พร้อมก่อสร้างปี'61-ใช้เวลา3ปี

"หาก ครม.เห็นชอบรายงานผลการศึกษาระดับกลาง ญี่ปุ่นจะเริ่มศึกษาความเหมาะสมขั้นสุดท้ายและทำการออกแบบการก่อสร้างอย่างละเอียดต่อไป ซึ่งจะแล้วเสร็จปี 2560 และเข้าขั้นตอนเปิดประมูลและก่อสร้างปี 2561 คาดใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 3 ปี เร็วกว่าเดิมที่ญี่ปุ่นใช้เวลา 5 ปี สำหรับรูปแบบการลงทุนยังไม่ได้ข้อ

ยุติ ส่วนบริหารการเดินรถมีความเป็นไปได้ที่จะให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ตั้งบริษัทลูกขึ้นมาบริหารเฉพาะเส้นทาง" นายอาคมกล่าว นายอาคมกล่าวว่า กระทรวงอาจจะเสนอของบประมาณจากทางรัฐบาล เพื่อนำมาใช้ในโครงการศึกษาแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ขณะนี้ขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เข้ามาช่วยวางแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วย รวมทั้งขอความร่วมมือจากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยขณะนี้องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (ไจก้า) ได้ตอบรับที่จะเข้ามาช่วยเหลือเรื่องทำการศึกษาแผนพัฒนาที่ดินแล้ว จะศึกษาคู่ขนานไปกับแผนการศึกษาที่ฝ่ายไทยจัดจ้างเอกชนเข้ามาศึกษาอย่างเป็นทางการ

นายกฯให้เปลี่ยนวิธีคิดลงทุน

นายอาคมกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีบอกให้เปลี่ยนวิธีคิดการลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศใหม่ ไม่ใช่มองแค่การเวนคืนที่ดินมาสร้างสาธารณูปโภคอย่างเดียว ต้องดูด้วยว่าที่ดินช่วงไหนมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ เพราะรายได้จากค่าโดยสารเพียงอย่างเดียวไม่คุ้มค่าการลงทุน และไม่เพียงพอต่อการดำเนินการให้บริการในอนาคต

"ขณะนี้ยังบอกไม่ได้ว่าจะให้รัฐบาลหรือเอกชนเข้ามาลงทุนพัฒนา แต่จากการแลกเปลี่ยนข้อมูล ญี่ปุ่นระบุว่าหากต้องการให้เอกชนเข้ามาพัฒนาพื้นที่ รัฐบาลจะต้องเข้าร่วมวางแผนพัฒนาพื้นที่ด้วยการจัดรูปที่ดิน หากมีพื้นที่ตรงไหนที่รัฐบาลคิดว่ามีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาพัฒนาเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ให้โครงการได้ รัฐบาลญี่ปุ่นจะดำเนินการซื้อที่ดินเพื่อนำมาพัฒนาพื้นที่เองเลย" นายอาคมกล่าว

'อภิศักดิ์-ฉัตรชัย'ถกช่วยชานานา

ที่กระทรวงการคลัง นายอภิศักดิ์ ต้นติววงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมร่วมกับ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตัวแทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชานานา ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้การช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตไร่ละ 1,000 บาท คนละไม่เกิน 10 ไร่ ว่าได้กำกับ ธ.ก.ส.ให้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจ่ายเงินให้เร็วที่สุดและถูกตัว

"คาดว่าไม่เกินวันที่ 15 กรกฎาคมนี้ จะเริ่มจ่ายเงินให้ชาวนาได้ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการวางระบบ อยากรู้ว่าการจ่ายเงินครั้งนี้ทำควบคู่ไปกับโครงการทะเลเบียมอีเพย์เมนต์ กับลงทะเบียนคนมีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการภาครัฐ เริ่มลงทะเบียน 15 กรกฎาคมเช่นกัน" นายอภิศักดิ์กล่าว

ใช้ข้อมูลรายชื่อที่ยื่นกู้ธ.ก.ส.

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การจ่ายเงินชานานาไร่ละ 1,000 บาท จะต้องเป็นการจ่ายเงินให้กับชาวนาที่จะปลูกข้าวในฤดูกาลผลิตนี้จริงๆ ดังนั้นข้อมูลชานานาที่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้าของกระทรวงมหาดไทย จึงใช้ไม่ได้ เท่าที่พูดคุยกัน เบื้องต้นจะใช้ข้อมูลของผู้ที่ขอกู้เงินจาก ธ.ก.ส.เพื่อปลูกข้าว

นายสมศักดิ์ กังวิระวัฒน์ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวถึงขั้นตอนการรับเงินว่า ชาวนาต้องรับรองตัวเองด้วยว่ามีกรปลูกข้าวจริงในฤดูกาลผลิตปี 2559 หลังจากนั้นจะมีคณะกรรมการหมู่บ้าน มีตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ธ.ก.ส.ร่วมกันพิจารณารายชื่อ จากนั้นจะออกประกาศให้ทราบ ถ้าไม่มีใครคัดค้าน ธ.ก.ส.จะจ่ายเงินเข้าบัญชีโดยตรงให้กับชาวนา โดยในการตรวจสอบนั้น จะมีการสุ่มว่ารายชื่อที่ส่งมานั้นถูกต้องหรือไม่ ธ.ก.ส.พยายามจ่ายเงินให้เร็วที่สุด ตามมติ ครม. กำหนดไว้คือ 4 เดือน

ชานานาไว้อรัฐช่วยไม่ทั่วถึง

นายวิเชียร พงษ์จำเริญ อธิบดีกรมสมาคมชานานาและเกษตรกรไทย กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือชานานาไร่ละ 1,000 บาท คนละไม่เกิน 10 ไร่ ว่าชานานาที่ปลูกข้าวไม่เกิน 10 ไร่ หรือชานานารายย่อย จะพึงพอใจกับมาตรการของรัฐบาล แต่ชานานาที่ปลูกข้าวเกิน 10 ไร่ขึ้นไป หรือชานานาขนาดกลางจะไม่พอใจ เพราะได้เงินช่วยเหลือไม่เต็มพื้นที่ทำนา บางคนทำนา 40-50 ไร่ ได้เงินช่วยเหลือเพียง 10 ไร่ ถือว่าน้อยมาก นายวิเชียรกล่าวว่า ต้องยอมรับว่าช่วง 3 ปีที่

ผ่านมาขวานผ่าซากไม่ปลงปล้ำ ไม่สามารถเพาะปลูกได้เลย ทำให้ขวานขาดรายได้ตลอด 3 ปีเต็ม พอปีนี้รัฐบาลจะช่วยเหลือก็ช่วยเหลือสูงสุดเพียง 10 ไร่เท่านั้น ถ้ามาจะเพียงพอกับการไปซื้อปัจจัยการผลิตหรือไม่ ตอบเลยว่าไม่พอ

หนุนเชื่อมขนส่งตะวันออก-ใต้

ส่วนกรณีรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก และมีนโยบายเชื่อมระบบการขนส่งทางน้ำจากแหลมฉบังและอ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ไปยังภาคใต้ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ถือเป็นเรื่องที่ดีและมาถูกทางแล้ว เพราะเป็นการโฟกัสพื้นที่ลงทุนได้ชัดเจน ขณะเดียวกันพื้นที่ภาคตะวันออกยังมีความพร้อมทั้งด้านอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว และเกษตรกรรมอยู่แล้ว เชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนได้

นายยุทธชัย สุนทรรัตนเวช รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ฝ่ายตลาดในประเทศ กล่าวว่า โครงการพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่ เชื่อมโยงอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ถือเป็นผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ เพราะไม่เพียงจะขนส่งผู้โดยสารเท่านั้น แต่ยังสามารถขนส่งสินค้าข้ามภูมิภาคระหว่างกันได้สะดวกมากขึ้น รวมทั้งจะเกิดความเชื่อมโยงเรื่องการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งจากตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ เพราะทั้ง 2 ภูมิภาค แม้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเหมือนกัน แต่รายละเอียดของสินค้าจะมีลักษณะโดดเด่นที่แตกต่างกันออกไป

แนะพัฒนาท่าเรือนครศรีฯ

นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (อีคอนไทย) กล่าวว่า หากลงทุนสร้างท่าเรือชายฝั่งต้องพิจารณาเรื่องความคุ้มค่า เรื่องเรือ และสถานที่ ซึ่งการขนส่งทางเรือประหยัดราคากว่าการขนส่งทางรถประมาณ 2.5 เท่า

“ขณะนี้การเชื่อมต่อชายฝั่งผ่านการขนส่งทางเรือจากภาคตะวันออกไปภาคใต้ หลักๆ จะมีท่าเทียบเรือที่สุราษฎร์ธานีกับสงขลา ส่วนท่าเรือที่พูดถึงกันน้อยและควรพัฒนาเพิ่ม คือ ท่านครศรีธรรมราช ชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ เพราะเป็นพื้นที่ที่มีการขนส่งยาง ไม้ และอาหารทะเลจำนวนมากเต็มลำเรือ พื้นที่ดังกล่าวยังไม่เกิดท่าเทียบเรือชายฝั่งเต็มรูปแบบ ซึ่งจะต้องมีพื้นที่สำหรับวางตู้คอนเทนเนอร์จากปัจจุบันยังไม่มี เนื่องจากเอกชนต้องลงทุนถนนเข้าท่าเรือ” นายธนิตกล่าว และว่า รัฐบาลควรลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้เอกชนเช่า หรือให้สัมปทานจะทำให้ต้นทุนถูกลง

ดัน‘เขาเทริน ซีบอร์ด’รองรับ

นายเนพนพร เทพพิชิตา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวว่า เห็นด้วยและสนับสนุนแนวคิดที่รัฐบาลจะเชื่อมโยงท่าเรือภาคตะวันออกไปยังจังหวัดในชายฝั่งภาคใต้ เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวช่วยให้เกิดความประหยัดทางด้านทรัพยากรทั้งเวลา และค่าขนส่ง รวมทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางการค้าให้เพิ่มขึ้น ซึ่งหากจะให้เส้นทางทะเลเกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ นอกจากเป็นเส้นทางขนส่งด้านการท่องเที่ยวแล้ว จะต้องทำควบคู่กับเส้นทางขนส่งสินค้า โดยควรที่จะทำการเชื่อมโยงตั้งแต่ประเทศเวียดนาม กัมพูชา ไปยังมาเลเซีย

นายเนพนพรกล่าวว่า นอกจากนี้ควรที่จะมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดภาคใต้ให้มีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อรองรับประโยชน์และพัฒนาศักยภาพที่จะเกิดขึ้นจากเส้นทางทะเล และท่าเรือชายฝั่งให้เกิดเป็นเขาเทริน ซีบอร์ด โดยการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดภาคใต้ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ภาคใต้ตอนบน อาทิ จ.ชุมพร และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคใต้ตอนกลาง อาทิ จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช จ.กระบี่ และ จ.ภูเก็ต ภาคใต้ตอนล่าง อาทิ จ.สงขลา และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หาก

ทำได้สำเร็จจะช่วยให้เศรษฐกิจภาคใต้ขยายตัวได้อย่างก้าวกระโดด

‘ศุภชัย’ชมรบ.เดินถูกทาง

ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรืออังค์ถัด บรรยายพิเศษหัวข้อ “ความท้าทายใหม่สำหรับประเทศไทย ในยุคสมัยใหม่ของการค้าและการลงทุน ให้กับผู้เข้าร่วมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตอนหนึ่งว่า ระบบเศรษฐกิจโลกขณะนี้ทิศทางไม่ชัดเจน มีปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจ จะเห็นได้จากขนาดเศรษฐกิจโลกที่โตเฉลี่ย 2% รวมถึงการที่รัฐบาลในประเทศใหญ่ๆ หลายประเทศมีปัญหาเรื่องเงินกู้มาก จึงมองว่า เป็นสิ่งที่น่ากังวล ซึ่งมีปัจจัยหลักมาจากการเมืองโลก ปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งจะเข้ามาแทรกแซงปัญหาเศรษฐกิจ และไม่ก่อให้เกิดการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

“การทำงานของรัฐบาล ขณะนี้ถือว่ามาถูกทางแล้ว ไม่ว่ามุ่งแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ การเก็บภาษีอากร หลักธรรมาภิบาลในการบริหารธุรกิจ แต่สิ่งที่ยังเป็นปัญหาคือ การทำงานร่วมกันระหว่างรัฐบาลและเอกชน มองว่าเอกชนจะล่อตัวในเรื่องการลงทุนนานเกินไป ทั้งที่รัฐบาลมีทิศทางการลงทุนที่ชัดเจน อาทิ ทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน แต่เอกชนยังไม่ลงทุน ซึ่งมองว่าการทำงานของรัฐบาลและเอกชนจะต้องไปด้วยกัน เศรษฐกิจถึงจะไปได้” นายศุภชัยกล่าว



พาสื่อทวาร - นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกศึกษาพิเศษ วัดพระธรรมกาย นำสื่อมวลชนเข้าสำรวจบริเวณโดยรอบและใต้ถุนอุโบสถ หลังปรากฏข่าวมีการชุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมายและอุปกรณ์ที่จะใช้ก่อเหตุความรุนแรง เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ วานนี้ (23 มิ.ย.)

พาสื่อทวารวัดคันนออาวธ 'ต็อก'ฮีมพศ.เกียร้วาง คัยโกงคลองจันฯย่อนปี42

ผู้จัดการรายวัน360° - “สุวพันธุ์” บัดข่าว ปลด “พนม” พันสำนักพุทธฯ ย้ำยังเดินหน้าแก้ปัญหาที่นอกรั้ว “วิษณุ” เซ็งเสียงวิจารณ์รัฐบาล ไร้หน้ายาจับ “ธัมมชโย” ป้องจนท.ทำกันเกือบตาย แหวะถ้าอยากสะใจต้องมีคนตาย “ไพฑูริย์” ดักคอคืบเช็ดบริจาคก็ไม่พินผิดหากโกง จุน ผอ.พศ.เกียร้วาง “ดีเอสไอ” เร่งคดีเอี่ยวธรรมกาย “กรมสหกรณ์” ลุยฟื้นคดีคลองจันย่อนถึงปี 42 “พระนพพร” พาสื่อทวารวัดไชวีโรอาวธ “องอาจ” ไรเงินบริจาคเป็นหมื่นล้านโกงทำไมแต่ร้อยล้าน

อ่านต่อหน้า | 11

พาสื่อทวารวัด

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

กำกับดูแล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวปฏิเสธกระแสข่าวว่า จะมีการปลด นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการ พศ. ออกจากตำแหน่ง เนื่องจากไม่สนองนโยบายรัฐบาลในกรณีพระเทพญาณมหามุณี หรือพระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย โดยระบุว่า ยังไม่มี

การย้าย ผอ.พศ. เพราะยังทำหน้าที่อยู่ ยังส่งผลงานของรัฐบาล และช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่ รวมถึงให้ความร่วมมือกับทุกฝ่าย ขณะทำงานด้านอื่นๆ เช่นการปฏิรูป ก็เดินหน้าไปเช่นเดียวกับการแก้ไขปัญหาวัดพระธรรมกายก็ให้ความร่วมมือ และทุกฝ่ายก็ได้ค่อยๆ แก้ปัญหากันไป ส่วนความคืบหน้าการดำเนินการกับวัดพระธรรมกาย นายสุวพันธุ์กล่าวว่า ทุกฝ่ายกำลังพยายามแก้ปัญหาที่นอกรั้ว และส่วนตัวยังไม่ได้รับรายงานอะไรเพิ่มเติม โดยขอว่าการดำเนินการใดๆ กับวัดพระธรรมกาย ของ พศ. ต้องเป็นไปตามกฎหมาย และตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่เท่านั้น

ป้อง จนท.ทำงานเต็มที่แล้ว

ด้าน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า รัฐบาลไม่มีความคืบหน้าใดๆ ในการจับกุมพระธัมมชโย ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ทำเต็มที่ ทำเกือบตาย กลับมองว่าไม่ได้ทำอะไร แต่ที่ยังทำไม่ได้ เพราะถ้าทำไปแล้วเกิดความเสียหาย และมีผลกระทบกว่า จึงต้องหาวิธีอื่น ซึ่งเห็นว่า

มีการประชุมกันอยู่ จึงอยากให้เห็นใจเจ้าหน้าที่ว่า พยายามทำงานกันอยู่

“เราทำกันเกือบตาย ยังโดนหาว่าไม่ทำอะไร อยากจะให้สะใจก็ได้ แต่ถ้ามีล้มตายกันขึ้นมา จะกลายเป็นปัญหาอื่นอีก” นายวิชณุ ระบุ

ไม่กดดัน “ดีเอสไอ” ขอบหมายคืน

ขณะที่ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รวบรวม ยุติธรรม เปิดเผยถึงการตรวจสอบ ศูนย์ปฏิบัติธรรม เว็รลพีชวัลเลย์ เขาใหญ่ ตั้งอยู่ บ้านหนองจอก ม.6 ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 480 ไร่ ของวัดพระธรรมกาย ว่า ตนและ พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ก็รู้ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร แต่ตนไม่อยากจะไปชี้หน้าหรือเร่งรัดและหากเกี่ยวข้องกับอะไรก็ต้องทำไปตามหน้าที่อยู่แล้ว คือ หน้าที่ของใครขอให้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่

ส่วนที่ทางโฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายบอกระบุว่า หากมีหลักฐานชัดเจน 7 ฉบับ เงิน 400 กว่าล้านบาทก็จะมอบคืนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัดนั้น พล.อ.ไพบูลย์ กล่าวว่า ตนเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าถ้าถูกขโมยของไปนำมาคืน และบอกว่าไม่ผิดกฎหมายคงเป็นไปไม่ได้ แต่ก็ต้องตรวจสอบว่า เงินดังกล่าวผิดกฎหมายหรือไม่ ซึ่งอาจจะไม่ผิดก็ได้ ถ้าพิสูจน์ว่าผิดกฎหมายคืนหรือไม่คืนก็ผิดกฎหมาย แต่หากไม่ผิดกฎหมายจะคืนหรือไม่คืนก็ไม่ผิดกฎหมาย

“ต้องพิสูจน์ว่าเงินจำนวนดังกล่าวผิดกฎหมายหรือไม่ ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางวัดพระธรรมกายด้วย ในแง่สอบสวนต้องสอบถามอธิบดีดีเอสไอ แต่ทราบว่ามีคนมายื่นเรื่องมาแล้ว และยังไม่ได้ชี้ว่าผิดจนกว่าการสอบสวนจะเป็นที่ยุติ” พล.อ.ไพบูลย์ ระบุ

ผู้สื่อข่าวถามว่า ได้มีการสั่งการให้ดีเอสไอขอหมายคืนไหมแล้วหรือไม่ ด้าน พล.อ.ไพบูลย์ กล่าวว่า ในทางหลักการ ดีเอสไอสามารถขอหมายคืนได้เอง โดยที่ตนไม่เคยไปถามอธิบดีดีเอสไอว่าขอหรือยัง เพราะต้องขึ้นอยู่กับดีเอสไอว่าพร้อมหรือไม่

ฮีม “พนม” เกียรติร้างแดงแน่

พล.อ.ไพบูลย์ ยังได้เปิดเผยด้วยว่า ตนได้เชิญ ผอ.พศ.มาพูดคุย เพื่อกำชับว่า พศ.ควรมีบทบาทกำหนดหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา

ศาสนา การประพุดิตนของสงฆ์ การประพุดิตนของผู้ไปปฏิบัติธรรม ต้องดูว่าศาสนสถานเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ไม่ควรถูกใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติในเรื่องที่ไม่สมเหตุผล แล้วหากพบพศ.ต้องตักเตือน

“เรื่องการย้าย ผอ.พศ.เป็นการพูดคุยกันในแง่หลักการว่า ผู้ปกครองหน้าที่แล้วไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องเปลี่ยนตัว เป็นไปตามหลักการ” พล.อ.ไพบูลย์

เร่งสรุปคดีโยง “ธรรมกาย”

ทางด้าน พ.ต.ท.สมบุญรัตน์ สารสิทธิ์ รองอธิบดีดีเอสไอ เปิดเผยว่า ดีเอสไอจะเร่งสรุปสำนวน 3 คดีที่พบว่ามีส่วนเชื่อมโยงไปถึงวัดพระธรรมกาย คือ 1. คดีนายสถาพร วัฒนาศิริบุญกุล ซึ่งเป็นผู้บริหารบริษัท เอส.ดับบลิว.โซลดิ้งกรุ๊ป (ประเทศไทย) 2. คดีเกี่ยวกับการซื้อที่ดินเพื่อนำไปสร้างโรงพยาบาลของวัดพระธรรมกาย และ 3. คดีบริษัท เอ็ม-โฮมฯ ที่เกี่ยวข้องกับการถือหุ้นแทนนายคุณชัย ทั้ง 3 คดีนี้คาดว่าจะเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ ส่วนคดีนายวัฒน์ชานนท์ นวอิสราภิรักษ์ ประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรัฐประชา และนายจิรเดช วรเพี้ยลกุล อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง (สมัยนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ที่ร่วมกันยกยอกทรัพย์สินมาจากสหกรณ์คาดว่าเสร็จสำนวนเสร็จภายในเดือน ก.ค. นี้

“ตอนนี้ยังตอบไม่ได้ว่าดีเอสไอจะไปขอศาลออกหมายค้นวัดพระธรรมกายครั้งที่ 2 เมื่อไหร่ คงต้องรอดูช่วงเวลาที่เหมาะสม จึงจะดำเนินการขอหมายค้น ขอเวลาทำงานอีกสักกระยะ” พ.ต.ท.สมบุญรัตน์ กล่าว

ลากไล่คดีโกงคลองจันฯ ย้อนปี 42

นายวิชณุโรจน์ ทรัพย์สงสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึงกรณี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รวบรวม.เกษตรและสหกรณ์ สั่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รายงานข้อเท็จจริงการทุจริตทางการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ตั้งแต่วันที่ 2542 ว่า ตนได้ให้นิติกรของกรมมารายงานข้อมูลทั้งหมด ขณะนี้กำลังรวบรวมการดำเนินการของสหกรณ์ฯ ตั้งแต่ปี 42 ในข้อเท็จจริง และปัญหาทุจริตเกิดขึ้นจนเกิดความเสียหายกว่า 1.4 หมื่นล้านบาทตอนไหน โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะนายทะเบียน และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในฐานะรองนายทะเบียน หากพบปัญหาทางบัญชี

สามารถบังคับใช้มาตรา 22 ของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สหกรณ์ฯ นายทะเบียนมีอำนาจออกคำสั่งให้ปฏิบัติการให้กรรมการแก้ไขข้อบกพร่องภายในเวลาที่กำหนด หรือสั่งให้หยุด ระงับบัญชีการทำธุรกรรมของสหกรณ์ ให้กรรมการหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว หรือให้พ้นจากตำแหน่ง ซึ่งแล้วแต่ดุลพินิจของนายทะเบียน โดยในช่วงที่มีปัญหาต่อเนื่องหลายปี ไม่ทราบว่าจะทั้ง 2 กรมดำเนินการอะไรบ้างและได้ใช้บังคับตามกฎหมายระเบียบสหกรณ์หรือไม่

“รู้สึกเห็นใจสมาชิกสหกรณ์ฯ คลองจั่นมาก ใครเดือดร้อนมาพบตนที่กรมฯ ได้ทุกวัน พร้อมทั้งจะเปิดรับฟังปัญหาตลอดเวลา เพราะรู้ว่าการไม่ได้เงินคืนมีความเดือดร้อนมาก ถ้าผมถูกโกงก็เดินหน้าฟ้องทุกที่เช่นกัน” นายวิชณุโรจน์ กล่าว

ส่วนกรณีที่ดีเอสไอพบเช็คบริจจาคเงินจากสหกรณ์ฯ คลองจั่นให้พระธัมมชโยเพิ่มอีก 400 กว่าล้านบาทนั้น นายวิชณุโรจน์กล่าวว่า ได้มอบหมายให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ไล่ตามดูว่ามีการจ่ายไปเมื่อใด ซึ่งกรมตรวจฯ เป็นรองนายทะเบียน ดูแลตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ทั้งระบบ สำหรับการดำเนินทุจริต ที่สมาชิกระบุว่าอดีตกรรมการสหกรณ์ฯ ไม่ฟ้องคดีตามที่ ดีเอสไอ เสนอและพยายามทำให้สำนวนอ่อน ตนจะรอพินัยคดีทั้งหมดและขอยืนยันพยายามตามเงินมาคืนให้สมาชิกพร้อมดีเอสไอ และ ปง.

“มหานพพร” พาทัวร์วัด-ยื่นไร่ชุกอาวู

ที่วัดพระธรรมกาย พระมหานพพร ปญญชโย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสื่อสารวัดพระธรรมกาย นำสื่อมวลชนเยี่ยมภายในอุโบสถของวัดพระธรรมกาย รวมไปถึงใต้ถุนอุโบสถที่เป็นสถานเก็บอุปกรณ์เพื่อใช้ในพิธีอุปสมบท ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าไปชมครั้งแรกหลังจากที่มีการก่อสร้างวัด โดยแบ่งให้สื่อมวลชนเข้าชมชุดละประมาณ 30 คน เนื่องจากเป็นพื้นที่ข้างในค่อนข้างที่จะคับแคบ โดยจากการเข้าไปสำรวจภายในไม่พบสิ่งผิดกฎหมายหรืออาวูแต่อย่างใด พบใต้ถุนพระอุโบสถเป็นที่เก็บอุปกรณ์เครื่องอุปสมบทพัดลม กระเบื้องหลังคาโบสถ์ ซึ่งสื่อมวลชนที่ลงไปตรวจสอบ ต้องลงลายชื่อเพื่อเป็นสักขีพยานด้วยว่าได้พระอุโบสถวัดพระธรรมกายไม่มีสิ่งของผิดกฎหมายตามที่ถูกกล่าวอ้างใส่ร้าย

ไวเงินบริจาคเป็นหมื่นล้าน

จากนั้น นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์ ได้แถลงข่าวระบุถึงเช็คบริจาคจากสหกรณ์คลองจั่นมูลค่า 400 กว่าล้านบาทที่ทีเอสไอเพิ่งตรวจสอบพบว่า ลูกศิษย์ยังเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของพระธัมมชโย โดยการรับเช็คบริจาคของพระธัมมชโยรับโดยสุจริต สามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินได้ และพระธัมมชโยไม่เคยนำเงินบริจาคมาใช้ส่วนตัว และไม่มีการถ่ายโอนไปให้ นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จึงไม่ใช่เป็นการฟอกเงิน ทั้งนี้ขอวิงวอนต่อสังคมให้ความเป็นธรรมกับพระธัมมชโยที่กำลังอาพาธหนัก และอย่าเร่งรัดกระบวนการ จนทำให้เกิดความรู้สึกว่ากำลังหาทางกลับแก๊ง และดำเนินคดีแบบมีใบสั่ง พร้อมเปรียบเทียบกับคดีกบฏที่ทีเอสไอกลับไม่มีการเร่งรัดแต่ประการใด

“พระเดชพระคุณหลวงพ่อบวชมาแล้ว 47 พรรษา ปฏิบัติธรรมทำความดีมาตลอดชีวิต จะมาทำความผิดฐานฟอกเงิน และรับของโจรทำไมกับเงิน 300 กว่าล้านบาท ในเมื่อปัจจัยที่ญาติโยมถวายเป็นการส่วนตัวเป็นหมื่นล้านบาท” นายองอาจ ระบุ

นายองอาจ กล่าวด้วยว่า อาการอาพาธของพระธัมมชโย ยังมีอาการหนัก ต้องให้ยาแก้ปวด เฝ้ารวังลิ้มเลือดและดูแอลอย่างใกล้ชิด ซึ่งมีคณะแพทย์ชุดเดิมและแพทย์ต่างประเทศให้คำแนะนำ ส่วนจะให้แพทย์มาแถลงอาการต้องรอพิจารณาอีกครั้ง เนื่องจากแพทย์ที่ไม่เคยมารักษาอาการของพระธัมมชโย มักจะวิจารณ์การรักษาอาการผ่านทางโซเชียล ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน และส่งผลเสียหายตามมา.

คาคัดเริ่มจ่ายเงินช่วย'ชาวนา'ก่อน15ก.ค.

“คลัง”หารือเกษตรวางแผนทางจ่ายเงินชาวนาไร่ละ 1 พันบาท หวังให้เงินถึงมือชาวนาที่ปลูกข้าวในฤดูการผลิตนี้จริงๆ เบื้องต้นใช้ข้อมูลเกษตรกรที่มาขอเงินกู้ปลูกข้าวกับธ.ก.ส. พร้อมมีขั้นตอนการตรวจสอบในระดับตำบล คาคัดเริ่มจ่ายเงินก่อน 15 ก.ค.

วานนี้ (22 มิ.ย.) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประชุมร่วมกับ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตัวแทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อหารือถึงแนวทางการจ่ายเงินชาวนาไร่ละ 1 พันบาท ไม่เกิน 10 ไร่ รวมเป็นเงิน 3.7 หมื่นล้านบาท

นายอภิศักดิ์เปิดเผยว่า ได้กำชับธ.ก.ส.ให้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเงินให้เร็วที่สุด เท่าที่หารือกับครั้งนี้คาคัดว่า

ไม่เกิน 15 ก.ค. จะเริ่มจ่ายเงินให้ชาวนาได้ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการวางระบบ และอยากให้การจ่ายเงินครั้งนี้ทำควบคู่ไปกับการลงทะเบียนอีเพย์เมนท์ กับลงทะเบียนคนมีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการภาครัฐ ที่จะเริ่มลงทะเบียน 15 ก.ค.

“มอบนโยบายให้ธ.ก.ส.ไปแล้วว่าการจ่ายเงินต้องเร็ว และถูกตัว ส่วนเงินจะจ่ายหมดเมื่อไหร่ นั้น คงขึ้นอยู่กับการปลูกข้าวของชาวนาที่ทยอยปลูก แต่ละพื้นที่เริ่มปลูกข้าวไม่เหมือนกัน ส่วนการนำเงินตรงนี้ไปใช้ประโยชน์อะไรนั้น ในหลักการมติดีครม.คือ นำเงินไปซื้อปัจจัยการผลิต ซึ่งเงิน 1 หมื่นบาทถือว่ามีความหมายมาก เพราะตรงนี้เป็นภาระที่เลือกคนที่จนจริงๆ จึงกำหนดไว้ที่ไม่เกิน 10 ไร่ต่อราย”

นายสมศักดิ์ กังกระษัตริย์ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่าเป็นการประชุมทำความเข้าใจระดับนโยบายเป็นครั้งแรกหลังครม.มีมติเรื่อง



อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

จ่ายเงินให้ชาวนา หลังจากนี้ระดับปฏิบัติการต้องไปหารือเพื่อวางระบบร่วมกัน คาคัดว่าในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม การวางระบบต่างๆ จะเรียบร้อย

โดยขั้นตอนการรับเงินนั้น ชาวนาต้องรับรองตัวเองด้วยว่ามีการปลูกข้าวจริงในฤดูกาลผลิต 2559 นี้ หลังจากนั้นจะมีคณะกรรมการ

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/เศรษฐกิจ-การเมือง

วันที่: ศุกร์ 24 มิถุนายน 2559

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10137

หน้า: 3(บน)

Col.Inch: 31.70

Ad Value: 76,080

PRValue (x3): 228,240

คลิ๊ป: ๓๓

หัวข้อข่าว: คาดเริ่มจ่ายเงินช่วย'ชาวนา'ก่อน15ก.ค.

หมู่บ้านมีตัวแทนจาก อบต. กระทรวงเกษตร และธ.ก.ส.ร่วมกันพิจารณารายชื่อของชาวนาที่จะได้เงิน หลังจากนั้นจะออกประกาศให้ทราบ ถ้าไม่มีใครคัดค้าน รายชื่อของชาวนาถูกส่งมาที่ธ.ก.ส. จากนั้นธ.ก.ส.จะจ่ายเงินเข้าบัญชีโดยตรงให้กับชาวนา โดยในการตรวจสอบนั้น จะมีการสุ่มว่า รายชื่อที่ส่งมานั้นถูกต้องหรือไม่ ธ.ก.ส.พยายามจ่ายเงินให้เร็วที่สุด ตามมติกรม กำหนดไว้คือ 4 เดือน

ส่วนนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การจ่ายเงินชาวนาไร่ละ 1 พันบาท ต้องเป็นการจ่ายเงินให้กับชาวนาที่จะมีการปลูกข้าวในฤดูการผลิตนี้จริงๆ ดังนั้น ข้อมูลชาวนาที่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้าของกระทรวงมหาดไทย จึงใช้ไม่ได้เท่าที่พูดคุยกัน เบื้องต้นจะใช้ข้อมูลของผู้ที่ขอกู้เงินจาก ธ.ก.ส.เพื่อปลูกข้าว อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่ากู้เงิน ธ.ก.ส.แล้วจะได้เงินเลย จะต้องมีส่วนตอนการตรวจสอบในระดับตำบลว่ามีการปลูกข้าวจริงหรือไม่ แม้จะมีกระบวนการตรวจสอบแต่การจ่ายเงินก็ไม่ล่าช้า เงินจะถึงมือชาวนาตั้งแต่ ก.ค.-ส.ค.นี้

ตื่นตามเงินทูลจริตคืนสมาชิก

โพสต์ทูเดย์ - กรมส่งเสริมสหกรณ์สั่งนิคกรรวบรวมข้อมูลปล่อยกู้สหกรณ์ฯ คลองจั่นหวังตามเงินคืนหมื่นล้าน

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้ประสานกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ตรวจสอบพบว่า มีสิ่งจ่ายเช็ค 400 ล้านบาทจากสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่นโอนเข้าเครือข่ายวัดพระธรรมกายว่า กรณีการสั่งจ่ายเช็คดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนและหลังศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับรองแผนฟื้นฟูสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่นเมื่อปีที่ผ่านมานี้ และเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือคณะกรรมการชุดใดบ้าง

“พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้กรมและกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ช่วยสนับสนุนการทำงาน

ของดีเอสไอ เพื่อช่วยเหลือและพยายามตามเงินมาคืนสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่นให้ได้” นายวิณะโรจน์กล่าว

นายวิณะโรจน์ ยังกล่าวว่า ขณะนี้กรมได้มอบหมายให้นิคกรของกรมดำเนินการรวบรวมข้อมูลการสั่งจ่ายเช็คและการปล่อยกู้ของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่นตั้งแต่ต้นจนกระทั่งเกิดความเสียหายนับหมื่นล้านบาท ตลอดจนหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับความเสียหายโดยเร็วต่อไป

แหล่งข่าวจากกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเผยว่า กรมเริ่มพบความผิดปกติการทำธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนียนตั้งแต่ปี 2545 โดยเบื้องต้นตรวจพบว่ามีการปล่อยกู้ให้กับสมาชิกสมทบและบุคคลภายนอก โดยไม่มีหลักฐานค้ำประกันเป็นเงิน 158 ล้านบาท และต่อ

มาได้ตรวจสอบเพิ่มเติมและพบว่ามีการปล่อยกู้ที่ขัดระเบียบสหกรณ์อีก 991 ล้านบาท ต่อมาในเดือนส.ค.2554 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ (สสพ.2) ได้ออกคำสั่งให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง โดยการเรียกเงินคืนจากบุคคลภายนอก แต่ไม่ได้รับความร่วมมือ

แหล่งข่าวระบุว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และกระทรวงเกษตรฯ จัดทำกฎหมายเพื่อปฏิรูประบบบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพ โดยให้เร่งดำเนินการให้เสร็จและเสนอ ครม.ภายใน 3 เดือน

คลังจ่ายชวนา ไร่ละพันก.ค.นี้

โพสต์ทูเดย์ - คลังการันตีแจกเงิน ไร่ละพันรวม 3.7 หมื่นล้าน ถึงมือชาวนา เดือนหน้า

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายอภิศักดิ์ ดันดี รมว.คลัง ได้หารือร่วมกับพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์

นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตัวแทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ถึงการจ่ายเงินให้ชาวนาไร่ละ 1,000 บาท และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หารือแนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือต้นทุนการเพาะปลูกชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครอบครัวละ 10 ไร่ วงเงิน 3.7 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะสามารถจ่ายเงินถึงมือชาวนาในเดือน ก.ค. 2559 นี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เบื้องต้นที่ประชุมได้สรุปว่า จะแจกเงินให้กับชาวนาที่มีการเพาะปลูกข้าวจริงเท่านั้น โดยจะจ่ายเงินให้ชาวนาก่อนการเพาะปลูก ซึ่งจะต้องมีระบบตรวจสอบการลงทะเบียนใหม่สำหรับชาวนาที่จะเพาะปลูกข้าว เบื้องต้นชาวนาที่เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส.ที่มีบัญชีเงินเพื่อไปใช้เพาะปลูกจะได้รับเงินไร่ละ 1,000 บาท เป็นอันดับแรก

นอกจากนี้ ทางกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรฯ จะมีการจัดประชาคมในแต่ละตำบล โดยติดรายชื่อชาวนาที่จะได้รับเงินไร่ละ 1,000 บาท ให้รับรู้เป็นการทั่วไป หากไม่มีใครทักท้วงภายใน 15 วัน ก็สามารถไปรับเงินจาก ธ.ก.ส.ได้ทันที

นายสมชัย กล่าวว่า สำหรับชาวนาที่ได้รับเงินไร่ละ 1,000 บาท จาก ธ.ก.ส.

จะต้องทำสัญญายืนยันเงินที่ได้รับไปจะ ใช้เพื่อการเพาะปลูกข้าวจริง ไม่เช่นนั้นจะต้องรับผิดชอบ ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทย กับกระทรวงเกษตรฯ จะพิจารณาว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร

ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้มีการ

ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนผ่าน 4 โครงการ การแจกเงินชาวนาเป็นส่วนหนึ่ง ที่เหลือเป็นการพักชำระหนี้ทั้งต้นและดอกเบี้ย การประกันภัยพืชผล และการฝึกอบรมอาชีพ ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรได้ระดับหนึ่ง

นายสมศักดิ์ กังวิระวัฒน์ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า

ถือเป็นการประชุมทำความเข้าใจระดับนโยบายเป็นครั้งแรก หลัง ครม.มีมติเรื่องจ่ายเงินให้ชาวนา หลังจากนั้นระดับปฏิบัติการต้องไปหารือเพื่อวางระบบร่วมกัน คาดว่าในช่วงต้นเดือน ก.ค.การวางระบบต่างๆ จะเรียบร้อย โดยขั้นตอนการรับเงินนั้น ชาวนาต้องรับรองตัวเองด้วยว่า มีการปลูกข้าวจริงในฤดูการผลิต 2559 นี้

หลังจากนั้นจะมีคณะกรรมการหมู่บ้าน มีตัวแทนจาก อบต. กระทรวงเกษตร และ ธ.ก.ส.ร่วมกันพิจารณารายชื่อของชาวนาที่จะได้เงิน หลังจากนั้นจะออกประกาศให้ทราบ ถ้าไม่มีใครคัดค้าน รายชื่อของชาวนาถูกส่งมาที่ ธ.ก.ส. จากนั้น ธ.ก.ส.จะจ่ายเงินเข้าบัญชีโดยตรงให้กับชาวนา โดยในการตรวจสอบจะมีการสุ่มว่า รายชื่อที่ส่งมานั้นถูกต้องหรือไม่ ธ.ก.ส.พยายามจ่ายเงินให้เร็วที่สุด



สมชัย

ธ.ก.ส.เริ่มจ่ายเงินชานา ก.ค.นี้

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยมายหลังประชุม ร่วมกับ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตัวแทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ถึงการจ่ายเงินให้ชานาไร่ละ 1 พันบาทว่า ได้กำชับ ธ.ก.ส.ไปเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเงินให้เร็วที่สุด เท่าที่หรือกับครั้งนี้ คาดว่าไม่เกิน 15 กรกฎาคม จะเริ่มจ่ายเงินให้ชานาได้ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการวางระบบ อยากให้การจ่ายเงินครั้งนี้ทำควบคู่ไปกับการลงทะเบียนอ้อยเมล็ด กับลงทะเบียนคนมีรายได้เพื่อรับสวัสดิการภาครัฐ เริ่มลงทะเบียน 15 กรกฎาคม เช่นนั้น

“มอบนโยบายให้ ธ.ก.ส.ไปแล้วว่าการจ่ายเงินต้องเร็ว และถูกต้อง ส่วนเงินจะจ่ายหมดเมื่อไรนั้น คงขึ้นอยู่กับกับการปลูกข้าวของชานาที่ทยอยปลูก แต่ละพื้นที่

เริ่มปลูกข้าวไม่เหมือนกัน ส่วนการนำเงินตรงนี้ไปใช้ประโยชน์อะไรนั้นในหลักการมติ ครม.คือให้นำเงินไปซื้อปัจจัยการผลิต ซึ่งเงิน 1 หมื่นบาทถือว่ามีความหมายมาก เพราะตรงนี้เป็นภาระของคนที่จนจริงๆ จึงกำหนดไว้ที่ไม่เกิน 10 ไร่ต่อราย” นายอภิศักดิ์ กล่าว

นายสมศักดิ์ กังกระษัตริย์ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ถือเป็นการประชุมทำความเข้าใจระดับนโยบาย เป็นครั้งแรกหลังครม.มีมติเรื่องจ่ายเงินให้ชานา หลังจากนั้นระดับปฏิบัติการต้องไปหารือเพื่อวางระบบร่วมกัน คาดว่าในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม การวางระบบต่างๆ จะเรียบร้อย โดยขั้นตอนการรับเงินนั้น ชานาต้องรับรองตัวเองด้วยว่ามีการปลูกข้าวจริงในฤดูกาลผลิต 2559 นี้ หลังจากนั้นจะมีคณะกรรมการหมู่บ้าน มีตัวแทนจาก อบต. กระทรวงเกษตรฯ และ ธ.ก.ส.ร่วมกันพิจารณารายชื่อของชานาที่จะได้เงิน หลังจากนั้นจะออกประกาศให้ทราบ ถ้าไม่มีใครคัดค้าน รายชื่อของ

ชานาถูกส่งมาที่ ธ.ก.ส. จากนั้น ธ.ก.ส.จะจ่ายเงินเข้าบัญชีโดยตรงให้กับชานา โดยในการตรวจสอบนั้นจะมีการสุ่มว่า รายชื่อที่ส่งมานั้นถูกต้องหรือไม่ ธ.ก.ส.พยายามจ่ายเงินให้เร็วที่สุด ตามมติ ครม. กำหนดไว้ คือ 4 เดือน

ด้านนายสมชัย ลัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การจ่ายเงินชานาไร่ละ 1 พันบาท จะต้องเป็นการจ่ายเงินให้กับชานาที่จะปลูกข้าวในฤดูกาลผลิตนี้จริงๆ ดังนั้นข้อมูลชานาที่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านั้นของกระทรวงมหาดไทย จึงใช้ไม่ได้ เท่าที่พูดคุยกันเบื้องต้นจะใช้ข้อมูลของผู้ที่ขอกู้เงินจาก ธ.ก.ส.เพื่อปลูกข้าว อย่างไรก็ตามไม่ใช่ชานาทุกพื้นที่ ธ.ก.ส.แล้วจะได้เงินเลยจะต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบในระดับตำบลว่ามีมีการปลูกข้าวจริงหรือไม่ แม้จะมีกระบวนการตรวจสอบ แต่การจ่ายเงินก็ไม่ล่าช้า เงินจะถึงมือชานาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม

รัฐเร่งแจกเงินชานา

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรฯ เพื่อเตรียมความพร้อมจ่ายเงินให้แก่ชานา ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมต้องการให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายเงินถึงมือเกษตรกรโดยเร็วที่สุดเพื่อนำเงินดังกล่าวไปเตรียมความพร้อมในการเพาะปลูกข้าวที่กำลังเข้าสู่ฤดูกาลผลิต หลังจากที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง

“วันที่ 15 ก.ค.นี้ ธ.ก.ส.จะเปิดให้มีการลงทะเบียนประชาชนที่มีรายได้น้อยเพื่อขอรับสวัสดิการจากภาครัฐนั้น ในวันเดียวกัน ธ.ก.ส.ก็นำเงินไปจ่ายให้แก่เกษตรกรไร่ละ 1,000 บาทไปพร้อมๆกัน เพราะชานาน่าส่วนใหญ่ของประเทศ ถือเป็นคนยากจน และต้องการความช่วยเหลือหรือรับสวัสดิการจากภาครัฐอยู่แล้ว”

นายสมศักดิ์ กังวิระวัฒน์ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่าที่ประชุมมีข้อสรุปร่วมกัน โดยได้วางตารางระยะเวลาดำเนินการภายในเดือน มิ.ย.นี้ เกษตรกรจะต้องลงทะเบียนเพื่อแสดงตัวและรับรองพื้นที่เพาะปลูกข้าวก่อนเป็นอันดับแรก หลังจากนั้นจะส่งรายชื่อให้ประชาคม โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนจาก ธ.ก.ส. เพื่อประกาศรายชื่อแจ้งต่อสาธารณสุขชนช่วยกันตรวจสอบชื่อเท็จจริงภายใน 15 วัน หากไม่มีผู้คัดค้านจะนำรายชื่อส่งยัง ธ.ก.ส.เพื่อพิจารณาจ่ายเงินเข้าบัญชีโดยตรงต่อไป

“สิ่งที่เรากำลังกังวลในขณะนี้คือกระบวนการพิจารณาเกษตรกรตัวจริงและการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ อาจเกิดความล่าช้า ซึ่งจะทำให้เราจ่ายเงินล่าช้าไปด้วยเพราะ รมว.เกษตรฯ ต้องการให้เงินถึงมือชานาโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะช่วงเพาะปลูกในขณะนี้ ซึ่งในส่วนของ ธ.ก.ส.เองคาดว่าจะเริ่มจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรภาคเหนือและอีสานก่อนเป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกข้าวก่อนเป็นอันดับแรก หลังจากนั้นก็จะทยอยจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรภาคกลางและอื่นๆต่อไป”

ชงไฮสปีดกทม.-เชียงใหม่ดีเดย์กค.ส่งกรม.ไฟเขียว

ช่วงแรกแค่'พิษณุโลก'ไร้ละพันแจก15กรกฎา

รถไฟไทย-ญี่ปุ่นคืบหน้า เล็งช่วง กทม.-พิษณุโลกก่อนเตรียมชง ครม.อนุมัติ คาดก่อสร้างได้ในปี'61 'อภิศักดิ์' ย้ำ ธ.ก.ส.เข้มแจกไร้ละพัน (อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 1

ชงไฮสปีด

'ไฮสปีด'ไทย-ญี่ปุ่นจ่อเข้ากรม.

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวหลังประชุมร่วมกับนายสีโตมุ ชิโมะระ รองอธิบดีกรมการรถไฟ กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น ที่กระทรวงคมนาคมว่าญี่ปุ่นได้รายงานผลความคืบหน้าผลการศึกษาความเป็นไปข้างหน้าของโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะทาง 672 กิโลเมตร (กม.) ซึ่งเป็นความร่วมมือระบบรางไทย-ญี่ปุ่นเพิ่มเติม โดยเห็นว่าไทยควรแบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก ระยะทาง 380 กม. และระยะที่ 2 ช่วงพิษณุโลก-เชียงใหม่ ระยะทาง 292 กม.

นายอาคมกล่าวว่า ญี่ปุ่นเห็นว่าควรจะต้องก่อสร้างระยะที่ 1 ก่อน เนื่องจากให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าการก่อสร้างครั้งเดียวตลอดทั้งเส้นทาง แต่ต้องอยู่บนเงื่อนไขการที่ไทยสามารถนำที่ดินบริเวณสองข้างทางและโดยรอบสถานีมาพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ควบคู่ไปกับเปิดให้บริการเดินรถด้วย คาดว่าญี่ปุ่นจะเสนอผลการศึกษาชั้นกลางอย่างเป็นทางการให้ฝ่ายไทยเร็วๆ นี้ ต่อจากนั้นจะนำเสนอผลการศึกษาให้คณะรัฐมนตรี (ครม.)

พิจารณาในเดือนกรกฎาคมนี

พร้อมก่อสร้างปี'61-ใช้เวลา3ปี

"หาก ครม.เห็นชอบรายงานผลการศึกษาระดับกลาง ญี่ปุ่นจะเริ่มศึกษาความเหมาะสมขั้นสุดท้ายและทำการออกแบบการก่อสร้างอย่างละเอียดต่อไป ซึ่งจะแล้วเสร็จปี 2560 และเข้าขั้นตอนเปิดประมูลและก่อสร้างปี 2561 คาดใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 3 ปี เร็วกว่าเดิมที่ญี่ปุ่นใช้เวลา 5 ปี สำหรับรูปแบบการลงทุนยัง

ไม่ได้ข้อยุติ ส่วนบริหารการเดินรถมีความเป็นไปได้ที่จะให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ตั้งบริษัทลูกขึ้นมาบริหารเฉพาะเส้นทาง" นายอาคมกล่าว

นายอาคมกล่าวว่า กระทรวงอาจจะเสนอของบประมาณจากทางรัฐบาล เพื่อนำมาใช้ในโครงการศึกษาแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ขณะนี้ขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เข้ามาช่วยวางแผนการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยรวม ทั้งขอความร่วมมือจากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยขณะนี้ต้องการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (ไจก้า) ได้ตอบรับที่จะเข้ามาช่วยเหลือเรื่องทำการศึกษารูปแบบพัฒนาที่ดินแล้ว จะศึกษาคู่ขนานไปกับแผนการศึกษาที่ฝ่ายไทยจัดจ้างเอกชนเข้ามาศึกษาอย่างเป็นทางการ

นายกฯให้เปลี่ยนวิธีคิดลงทุน

นายอาคมกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีบอกให้

เปลี่ยนวิธีคิดการลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศใหม่ ไม่ให้มองแค่การเวนคืนที่ดินมาสร้างสาธารณูปโภคอย่างเดียว ต้องดูด้วยว่าที่ดินช่วงไหนมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ เพราะรายได้จากค่าโดยสารเพียงอย่างเดียวไม่คุ้มค่าการลงทุน และไม่เพียงพอต่อการดำเนินการให้บริการในอนาคต

"ขณะนี้ยังบอกไม่ได้ว่าจะให้รัฐบาลหรือเอกชนเข้ามาลงทุนพัฒนา แต่จากการแลกเปลี่ยนข้อมูล ญี่ปุ่นระบุว่าหากต้องการให้เอกชนเข้ามาพัฒนาพื้นที่ รัฐบาลจะต้องเข้าร่วมวางแผนพัฒนาพื้นที่ด้วยการจัดรูปที่ดิน หากมีพื้นที่ตรงไหนที่รัฐบาลคิดว่ามีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาพัฒนาเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ให้โครงการได้ รัฐบาลญี่ปุ่นจะดำเนินการซื้อที่ดินเพื่อนำมาพัฒนาพื้นที่เองเลย" นายอาคมกล่าว

'อภิศักดิ์'-ฉัตรชัย'ถกช่วยชาวนา

ที่กระทรวงการคลัง นายอภิศักดิ์ ต้นติววงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมร่วมกับ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตัวแทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้การช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตไร่ละ 1,000 บาท คนละไม่เกิน 10 ไร่ ว่าได้กำชับ ธ.ก.ส.ให้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจ่ายเงินให้เร็วที่สุดและถูกต้อง

"คาดว่าไม่เกินวันที่ 15 กรกฎาคมนี้ จะเริ่มจ่ายเงินให้ชาวนาได้ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการวางระบบ อยากให้การจ่ายเงินครั้งนี้ทำควบคู่ไปกับการลงทะเบียนนอปีเพย์เมนต์ กับลงทะเบียนคนมีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการภาครัฐ เริ่มลงทะเบียน 15 กรกฎาคมเช่นกัน" นายอภิศักดิ์กล่าว

ใช้ข้อมูลรายชื่อที่ยื่นกู้ธ.ก.ส.

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การจ่ายเงินชดเชยไร่ละ 1,000 บาท จะต้องเป็นการจ่ายเงินให้กับชาวนาที่ปลูกข้าวในฤดูกาลผลิตนี้จริงๆ ดังนั้นข้อมูลชาวนาที่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้าของกระทรวงมหาดไทย จึงใช้ไม่ได้ เท่าที่พูดคุยกัน เบื้องต้นจะใช้ข้อมูลของผู้ที่ขอกู้เงินจาก ธ.ก.ส.เพื่อปลูกข้าว

นายสมศักดิ์ กังวิระวัฒน์ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวถึงขั้นตอนการรับเงินว่า ชาวนาต้องรับรองตัวเองด้วยว่ามีการปลูกข้าวจริงในฤดูกาลผลิตปี 2559 หลังจากนั้นจะมีคณะกรรมการหมู่บ้าน มีตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ธ.ก.ส.ร่วมกันพิจารณารายชื่อ จากนั้นจะออกประกาศให้ทราบ ถ้าไม่มีใครคัดค้าน ธ.ก.ส.จะจ่ายเงินเข้าบัญชีโดยตรงให้กับชาวนา โดยในการตรวจสอบนั้น จะมีการสุ่มรายชื่อที่ส่งมานั้นถูกต้องหรือไม่ ธ.ก.ส.พยายามจ่ายเงินให้เร็วที่สุด ตามมติ ครม.กำหนดไว้คือ 4 เดือน

ชาวนาไวรัฐช่วยไม่ทั่วถึง

นายวิเชียร พวงลำเจียก อดีตนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท คนละไม่เกิน 10 ไร่ ว่าชาวนาที่ปลูกข้าวไม่เกิน 10 ไร่ หรือชาวนารายย่อย จะพึงพอใจกับมาตรการของรัฐบาล แต่ชาวนาที่ปลูกข้าวเกิน 10 ไร่ขึ้นไป หรือชาวนาขนาดกลางจะไม่พอใจ เพราะได้เงินช่วยเหลือไม่เต็มพื้นที่ทำนา บางคนทำนา 40-50 ไร่ ได้เงินช่วยเหลือเพียง 10 ไร่ ถือว่าน้อยมาก

นายวิเชียรกล่าวว่า ต้องยอมรับว่าช่วง 3 ปีที่ผ่านมาชาวนาประสบฝนแล้ง ไม่สามารถเพาะปลูกได้เลย ทำให้ชาวนาขาดรายได้ตลอด 3 ปีเต็ม พอปีนี้รัฐบาลจะช่วยเหลือก็ช่วยเหลือสูงสุดเพียง 10 ไร่เท่านั้น ตามว่าจะเพียงพอกับการไปซื้อปัจจัยการผลิตหรือไม่ ตอบเลยว่าไม่พอ

หนุนเชื่อมขนส่งตะวันออก-ใต้

ส่วนกรณีรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก และมีนโยบายเชื่อมระบบการขนส่งทางน้ำจากแหลมฉบังและอ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ไปยังภาคใต้ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ถือเป็นเรื่องที่ดีและมาถูกทางแล้ว เพราะเป็นการโฟกัสพื้นที่ลงทุนได้ชัดเจน ขณะเดียวกันพื้นที่ภาคตะวันออกยังมีความพร้อมทั้งด้านอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว และ

เกษตรกรรมอยู่แล้ว เชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนได้

นายยุทธชัย สุพรรณรัตนเวช รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ฝ่ายตลาดในประเทศ กล่าวว่า โครงการพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่ เชื่อมโยงอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ถือว่าเป็นผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ เพราะไม่เพียงจะขนส่งผู้โดยสารเท่านั้น แต่ยังสามารถขนส่งสินค้าข้ามภูมิภาคระหว่างกันได้สะดวกมากขึ้น รวมทั้งจะเกิดความเชื่อมโยงเรื่องการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งจากตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ เพราะทั้ง 2 ภูมิภาค แม้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเหมือนกัน แต่รายละเอียดของสินค้าจะมีลักษณะโดดเด่นที่แตกต่างกันออกไป

แนะพัฒนาท่าเรือนครศรีฯ

นายธนิศ ไสรรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (อีคอนไทย) กล่าวว่า หากลงทุนสร้างท่าเรือชายฝั่ง ต้องพิจารณาเรื่องความคุ้มค่า เรื่องเรือและสถานที่ ซึ่งการขนส่งทางเรือประหยัดราคากว่าการขนส่งทางรถประมาณ 2.5 เท่า

“ขณะนี้การเชื่อมต่อชายฝั่งผ่านการขนส่งทางเรือจากภาคตะวันออกไปภาคใต้ หลักๆ จะมีท่าเทียบเรือที่สุราษฎร์ธานีกับสงขลา ส่วนท่าเรือที่พูดถึงกันน้อยและควรที่จะพัฒนาเพิ่มคือที่นครศรีธรรมราช ชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ เพราะเป็นพื้นที่ที่มีการขนส่งยาง ไม้ และอาหารทะเลจำนวนมากเต็มลำเรือ พื้นที่ดังกล่าวยังไม่เกิดท่าเทียบเรือชายฝั่งเต็มรูปแบบ ซึ่งจะต้องมีพื้นที่สำหรับวางตู้คอนเทนเนอร์จากปัจจุบันยังไม่มี เนื่องจากเอกชนต้องลงทุนถนนเข้าท่าเรือ” นายธนิศกล่าว และว่า รัฐบาลควรที่จะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้เอกชนเช่า หรือให้สัมปทานจะทำให้ต้นทุนถูกลง

ดัน'เขาเทริน ซีบอร์ด'รองรับ

นายณพพร เทพลีธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวว่า เห็นด้วยและสนับสนุนแนวคิดที่รัฐบาลจะเชื่อมโยงท่าเรือภาคตะวันออกไปยังจังหวัดในชายฝั่งภาคใต้ เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวช่วยให้เกิดความประหยัดทางด้านทรัพยากรทั้งเวลา และค่าขนส่ง รวมทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางการค้าให้เพิ่มขึ้น ซึ่งหากจะให้เส้นทางทะเลเกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ นอกจากเป็นเส้นทางขนส่งด้านการท่องเที่ยวแล้ว จะต้องทำควบคู่กับเส้นทางขนส่งสินค้า โดยควร

ที่จะทำการเชื่อมโยงตั้งแต่ประเทศเวียดนาม กัมพูชา ไปยังมาเลเซีย

นายณพพรกล่าวว่า นอกจากนี้ควรที่จะมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดภาคใต้ให้มีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อรองรับประโยชน์และพัฒนาศักยภาพที่จะเกิดขึ้นจากเส้นทางทะเล และท่าเรือชายฝั่งให้เกิดเป็นเขาเทริน ซีบอร์ด โดยการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดภาคใต้ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ภาคใต้ตอนบน อาทิ จ.ชุมพร และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคใต้ตอนกลาง อาทิ จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช จ.กระบี่ และ จ.ภูเก็ต ภาคใต้ตอนล่าง อาทิ จ.สงขลา และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หากทำได้สำเร็จจะช่วยให้เศรษฐกิจภาคใต้ขยายตัวได้อย่างก้าวกระโดด

'ศุภชัย'ชมรบ.เดินถูกทาง

ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือองค์การความร่วมมือเศรษฐกิจโลก หรือองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีบีอี) บรรยายพิเศษหัวข้อ “ความท้าทายใหม่สำหรับประเทศไทย ในยุคสมัยใหม่ของการค้าและการลงทุน ให้กับผู้เข้าร่วมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตอนหนึ่งว่า ระบบเศรษฐกิจโลกขณะนี้ทิศทางการไม่ชัดเจน มีปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจ จะเห็นได้จากขนาดเศรษฐกิจโลกที่โตเฉลี่ย 2% รวมถึงการที่รัฐบาลในประเทศใหญ่ๆ หลายประเทศมีปัญหาเรื่องเงินกู้มาก จึงมองว่าเป็นสิ่งที่น่ากังวล ซึ่งมีปัจจัยหลักมาจากการเมืองโลก ปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งจะเข้ามาแทรกแซงปัญหาเศรษฐกิจ และไม่ก่อให้เกิดการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

“การทำงานของรัฐบาล ขณะนี้ถือว่ามาถูกทางแล้ว ไม่ว่าจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ การเก็บภาษีอากร หลักธรรมาภิบาลในการบริหารธุรกิจ แต่สิ่งที่ยังเป็นปัญหาคือ การทำงานร่วมกันระหว่างรัฐบาลและเอกชน มองว่าเอกชนจะลดตัวในเรื่องการลงทุนนานเกินไป ทั้งที่รัฐบาลมีทิศทางการลงทุนที่ชัดเจน อาทิ ทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน แต่เอกชนยังไม่ลงทุน ซึ่งมองว่าการทำงานของรัฐบาลและเอกชนจะต้องไปด้วยกัน เศรษฐกิจถึงจะไปได้” นายศุภชัยกล่าว

คัดเริ่มจ่ายเงินช่วย'ชาวนา'ก่อน15ก.ค.

“คลัง”หารือเกษตรวางแผนทางจ่ายเงินชาวนาไร่ละ 1 พันบาท หวังให้เงินถึงมือชาวนาที่ปลูกข้าวในฤดูการผลิตนี้จริงๆ เบื้องต้นใช้ข้อมูลเกษตรกรที่มาขอเงินกู้ปลูกข้าวกับธ.ก.ส. พร้อมมีขั้นตอนการตรวจสอบในระดับตำบล คัดเริ่มจ่ายเงินก่อน 15 ก.ค.

วานนี้ (22 มิ.ย.) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประชุมร่วมกับ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตัวแทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อหารือถึงแนวทางการจ่ายเงินชาวนาไร่ละ 1 พันบาท ไม่เกิน 10 ไร่ รวมเป็นเงิน 3.7 หมื่นล้านบาท

นายอภิศักดิ์เปิดเผยว่า ได้กำชับธ.ก.ส.ให้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเงินให้เร็วที่สุด เท่าที่หารือกับครั้งนี้คาดว่าจะ

ไม่เกิน 15 ก.ค. จะเริ่มจ่ายเงินให้ชาวนาได้ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการวางระบบ และอยากให้การจ่ายเงินครั้งนี้ทำควบคู่ไปกับการลงทะเบียนอีเพย์เมนท์ กับลงทะเบียนคนมีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการภาครัฐ ที่จะเริ่มลงทะเบียน 15 ก.ค.

“มอบนโยบายให้ธ.ก.ส.ไปแล้วว่าการจ่ายเงินต้องเร็ว และถูกตัว ส่วนเงินจะจ่ายหมดเมื่อไหร่ นั้น คงขึ้นอยู่กับการปลูกข้าวของชาวนาที่ทยอยปลูก แต่ละพื้นที่เริ่มปลูกข้าวไม่เหมือนกัน ส่วนการนำเงินตรงนี้ไปใช้ประโยชน์อะไรนั้น ในหลักการมติดีครม. คือนำเงินไปซื้อปัจจัยการผลิต ซึ่งเงิน 1 หมื่นบาทถือว่ามีความหมายมาก เพราะตรงนี้เป็นภาระที่คนที่ยากจริงๆ จึงกำหนดไว้ที่ไม่เกิน 10 ไร่ต่อราย”

นายสมศักดิ์ กังกระวัฒนะ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่าเป็นการประชุมทำความเข้าใจระดับนโยบายเป็นครั้งแรกหลังครม.มีมติเรื่อง



อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

จ่ายเงินให้ชาวนา หลังจากนี้ระดับปฏิบัติการต้องไปหารือเพื่อวางระบบร่วมกัน คาดว่าในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม การวางระบบต่างๆ จะเรียบร้อย

โดยขั้นตอนการรับเงินนั้น ชาวนาต้องรับรองตัวเองด้วยว่ามีการปลูกข้าวจริงในฤดูกาลผลิต 2559 นี้ หลังจากนั้นจะมีคณะกรรมการ

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/เศรษฐกิจ-การเมือง

วันที่: ศุกร์ 24 มิถุนายน 2559

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10137

หน้า: 3(บน)

Col.Inch: 31.70

Ad Value: 76,080

PRValue (x3): 228,240

คลิ๊ป: ๓๓

หัวข้อข่าว: คาดเริ่มจ่ายเงินช่วย'ชาวนา'ก่อน15ก.ค.

หมู่บ้านมีตัวแทนจาก อบต. กระทรวงเกษตรและธ.ก.ส.ร่วมกันพิจารณารายชื่อของชาวนาที่จะได้เงิน หลังจากนั้นจะออกประกาศให้ทราบ ถ้าไม่มีใครคัดค้าน รายชื่อของชาวนาถูกส่งมาที่ธ.ก.ส. จากนั้นธ.ก.ส.จะจ่ายเงินเข้าบัญชีโดยตรงให้กับชาวนา โดยในการตรวจสอบนั้น จะมีการสุ่มว่า รายชื่อที่ส่งมานั้นถูกต้องหรือไม่ ธ.ก.ส.พยายามจ่ายเงินให้เร็วที่สุด ตามมติกรม กำหนดไว้คือ 4 เดือน

ส่วนนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การจ่ายเงินชาวนาไร่ละ 1 พันบาท ต้องเป็นการจ่ายเงินให้กับชาวนาที่จะมีการปลูกข้าวในฤดูการผลิตนี้จริงๆ ดังนั้น ข้อมูลชาวนาที่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้าของกระทรวงมหาดไทย จึงใช้ไม่ได้เท่าที่พูดคุยกัน เบื้องต้นจะใช้ข้อมูลของผู้ที่ขอกู้เงินจาก ธ.ก.ส.เพื่อปลูกข้าว อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่ากู้เงิน ธ.ก.ส.แล้วจะได้เงินเลย จะต้องมีส่วนตอนการตรวจสอบในระดับตำบลว่ามีการปลูกข้าวจริงหรือไม่ แม้จะมีกระบวนการตรวจสอบแต่การจ่ายเงินก็ไม่ล่าช้า เงินจะถึงมือชาวนาตั้งแต่ ก.ค.-ส.ค.นี้



ข่าวสั้น

■ OIE ย้ำไทยมาตรฐานระดับโลก

พล.อ.ประสพาส สุขเกษตร เลขาธิการ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตและส่งออกอาหารที่ทำมาจากสัตว์ประเทศในกลุ่มยุโรป และญี่ปุ่น ในอันดับต้นๆ และยังคงเป็นที่น่าเชื่อถือของเวทีระดับนานาชาติ ทั้งเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์และวิชาการ โดยล่าสุดทางองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ หรือ OIE มั่นใจให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนานาชาติ ด้านการศึกษาทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 4 (4th OIE Global Conference on Veterinary Education) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย.59 ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ไทยจะได้แสดงให้เห็นนานาชาติเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในเวทีโลก ที่ไม่หยุดพัฒนาด้านปศุสัตว์

ฎีกายกฟ้อง'อดีตส.ส.ยุทธพงศ์'

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 23 มิ.ย. ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา คดีหมายเลขคำ อ.1261/2554 ที่นายเกียรติ สิทธิอมร คณะทำงานด้านเศรษฐกิจ พรรคประชาธิปัตย์ และประธานผู้แทนการค้าไทย เป็นโจทก์ ฟ้องนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร อดีตรมช.เกษตรและสหกรณ์ และรองโฆษกพรรคเพื่อไทย เป็นจำเลย ฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326,328

จากกรณีวันที่ 6 มี.ค. 2554 จำเลย ในฐานะหัวหน้าทีมอภิปราย ได้แถลงข่าวที่พรรคเพื่อไทย เกี่ยวกับการไม่ไว้วางใจนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี โดยพาดพิงถึงโจทก์ทำนองว่าโจทก์เป็นบุคคลที่วิ่งเต้น แทรกแซงคดี ของบริษัทฟิลลิป มอริริสฯ ซึ่งแสดงรายนามเข้าบุรีจากต่างประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี ทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากภาษี 68,000 ล้านบาท โดยโจทก์อาจได้ผลประโยชน์จากต่างประเทศ ซึ่งส่วนเป็นเท็จทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย

คดีนี้ศาลชั้นต้น พิพากษายกฟ้อง แต่ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ เห็นว่าจำเลยกระทำความผิดจริง ให้จำคุก 3 เดือน ปรับ 4 หมื่นบาท พร้อมโฆษณาคำพิพากษาในหนังสือพิมพ์รายวัน โดยโทษจำคุกให้รอลงอาญา 2 ปี

ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่ากรณีที่จำเลย ให้ข่าวกับสื่อมวลชนเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็น โดยสุจริต นำข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีบุหรี ของบริษัท ฟิลลิปมอริริสฯ มาเปิดเผยความลับหน้า ซึ่งเป็นการเฝ้าระวังผลประโยชน์ของประเทศชาติ และทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้าน ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลฎีกาฟังไม่ขึ้น การกระทำของจำเลยในวันที่ 6 มี.ค.2554 จึงไม่มีพฤติการณ์กระทำความผิดพิพากษายกฟ้องตามศาลชั้นต้น

ภายหลังฟังพิพากษา นายเกียรติกล่าวว่าศาลฎีกามีคำพิพากษายกฟ้องก็ถือว่าคดีเป็นที่สิ้นสุดแล้ว

ขณะที่นายยุทธพงศ์กล่าวว่าศาลมีคำพิพากษายกฟ้องเพราะตนทำหน้าที่ ในฐานะนักการเมืองที่ตรวจสอบโครงการหรือเรื่องที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ ปัจจุบันคดี บริษัท ฟิลลิป มอริริสฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ถ้ามีหมายเรียกให้มาเป็นพยานในคดีนี้ก็พร้อมเป็นพยาน